

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

วันที่ ๒๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด

อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ผู้มาประชุม จำนวน ๒๔ คน

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	นายปรารภ นางสันเทียะ	ประธานสภา อบต.หินดาด	
๒	นายประจักษ์ เจริญลาภ	รองประธานสภา อบต.หินดาด	
๓	นายบุญมา ม่วงกล้วย	เลขานุการสภา อบต.หินดาด	
๔	น.ส.ฐิติมา พวงแก้ว	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑	
๕	นายสมาน ลอยสวรรค์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑	
๖	นายเสถียร กลางสวัสดิ์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒	
๗	นายทัศนัย พันเหนือ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓	
๘	นายสมหมาย ดาวไธสง	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓	
๙	นายวุฒิไกร ประจันทะสี	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔	
๑๐	นายทองปาน ภูคำศักดิ์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔	
๑๑	น.ส.จารุวรรณ พรหนองแสน	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕	
๑๒	นางบัวเรียน แก้งคำ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕	
๑๓	นายมิตร อัครชาติ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖	
๑๔	นายอุดม ฤทธิ์ภักดี	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘	
๑๕	น.ส.เกยุมาศ ในพิมาย	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘	
๑๖	นายทองปอน ภูคำศักดิ์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๙	
๑๗	นายไพโร ทูมนาหาด	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๙	
๑๘	นายภูเมศ เศรษฐี	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๑	
๑๙	นายดวน ศรีใส	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๒	
๒๐	นายชัชวาลย์ ยิ่งทองกลาง	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๒	
๒๑	นายมาลา แก้วมีศรี	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๓	
๒๒	นางปจาร์ีย์ ค้าสเปอร์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๔	
๒๓	นายประมวล ไปเจอะ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๔	
๒๔	นายนาน มาสูงเนิน	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๕	

/ผู้ไม่มาประชุม...

ผู้ไม่มาประชุม จำนวน ๑ คน

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	นายยุทธนา สอนจันดา	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒	ลาการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๑ คน

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	นายพิบูลย์ แสงสุระ	นายก อบต.หินดาด	
๒	นายดำรง พิมพ์ภักดี	รองนายก อบต.หินดาด	
๓	นายบุญมา คงวุฒิ	ที่ปรึกษานายก อบต.หินดาด	
๔	นางปราณี สอนจันดา	เลขานุการนายก อบต.หินดาด	
๕	น.ส.สุภาวดี ศรีวิเศษ	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	
๖	นายวิเชียร แท้ไรสง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ	
๗	น.ส.สกลภัทร อินเี่ยม	หัวหน้าสำนักปลัด	
๘	น.ส.สุพิชญ์ นาศรี	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ	
๙	น.ส.ศนิรัตน์ สิมรัมย์	ผู้อำนวยการกองคลัง	
๑๐	นายบรรจง นามวงษา	นายช่างโยธา	
๑๑	นายกิตติศักดิ์ ตุ่มสูงเนิน	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดครบองค์ประชุม เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เชิญ นายปรารภ นางสันเทียะ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด จดรูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย สวดมนต์ กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการการประชุมตามระเบียบวาระ

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดได้ขอขยายระยะเวลาการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ มีกำหนด ๑๕ วัน ตามมติที่ประชุมที่อนุมัติให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดขอขยายเวลาเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ขยายเวลาไปจนถึง ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ นั้น

วันนี้จึงเป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เพื่อประชุมรับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๓ ตามที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอมา

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

- รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒

มติที่ประชุม

มีมติเป็นเอกฉันท์ รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓

กระทู้ถาม

ประธานสภาฯ

มีท่านใดจะกระทู้ถามด่วนหรือไม่ครับ

นายภูเมศ เศรษฐี

สมาชิก อบต.หมู่ ๑๑

ผมจะย้อนไปที่โครงการของเงินทุนสำรองเงินสะสม โครงการเจาะบ่อบาดาล โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์ หมู่ ๑๑ บ้านปรางค์ ณ ตอนนี้เกิดปัญหาภัยแล้งค่อนข้างหนัก งบประมาณที่สภาฯ อนุมัติในโครงการ จำนวนเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท วันนี้ผมได้ยื่นหนังสือขอเอกสารทางราชการ เพื่อขอดูรายละเอียดราคากลางของโครงการนี้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ได้ข่าวว่าในโครงการไม่มีระบบวางท่อเพื่อเข้าสู่สระประปา เรียนผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับโครงการนี้ เจ้าหน้าที่ท่านใดที่ดำเนินโครงการนี้ กรุณาชี้แจงให้ผมได้ฟัง ได้รับรู้ รับทราบเพื่อที่จะเอาข้อมูลตรงนี้ไปชี้แจงให้กับประชาชนได้เข้าใจ ล่าสุดได้คุยกับประชาชน มีการบอกว่าจะเรียไรประชาชนเพื่อจะซื้อท่อมาวางตรงบ่อบประปา ความรู้สึกของประชาชนไม่พอใจมาก ในงบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท ทำไมจึงไม่สามารถจัดทำให้เสร็จจุล่งได้ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ

เชิญฝ่ายผู้บริหารตอบท่านภูเมศฯ

นายก อบต.หินดาด

ขอตอบกระทู้ถามท่านภูเมศฯ การจัดทำโครงการเจาะบ่อบาดาลฯ เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท ท่านภูเมศฯ ต้องเข้าใจว่าเจาะตรงไหน เดิมที่เราจะเจาะเติมเต็มที่สระประปา คำว่าเจาะเติมเต็มสระประปา ก็ต้องเจาะบริเวณสระประปา ช่างบอกมาว่าเจาะไม่ได้ข้างสระ ผมเลยบอกว่าเจาะตรงไหนก็ได้ให้ได้ออก ที่แรกเขาจะไม่เจาะด้วยซ้ำไป ผมบอกเจาะไปเลย บริเวณนี้แก้ปัญหาก็ได้ ผมคุยกับผู้ใหญ่บ้าน ผู้ใหญ่บ้านไม่เรียไร ผู้ใหญ่บ้านมีเงินกองทุนประปาอยู่ ผู้ใหญ่บ้านคุยกับผมว่าจะไม่เรียไรมีเงินกองทุนประปาอยู่ ผมบอกว่าผมจะช่วย ๒,๐๐๐ บาท ผมคุยกับผู้ใหญ่บ้านครับไม่ต้องเรียไรประชาชนให้ประชาชนเดือดร้อน ทางหมู่บ้านมีเงินกองทุนประปาของเขาที่จะวางท่อ ๔๐๐ เมตร ๑๐๐ ท่อน ก็ประมาณ ๔,๐๐๐ บาท ยังไม่ถึงประชาชน คุยกับผู้ใหญ่บ้านแล้วจะไม่เรียไร แล้งก็แล้งงานไม่มีทำอย่าให้ประชาชนเดือดร้อนเลย ยังไม่ถึงขนาดนั้นถ้าไม่คิดจะแก้ปัญหาให้พี่น้องไม่เจาะเลย บอกตรง ๆ เลย เพราะมันผิดจุด ทางสิ่งแวดล้อมเขาก็บอกให้ไปเปลี่ยนจุดกันจนวายผมเชื่อว่าหมู่ ๑๑ ไม่เปลี่ยนจุดเดิมที่เราจะเจาะเติมเต็ม ต้องทำหนังสือไปเปลี่ยนจุดให้สิ่งแวดล้อม หลายอย่าง การที่ท่านจะไม่วางท่อ สมมุติว่าเขาไปเจาะใกล้ ๆ ค่าท่อก็ไม่ต้องเสีย ไม่มีใครประมาณกันเรื่องท่อได้ ๑๐๐ เปอร์เซนต์ ท่านก็ต้องเข้าใจ เข้าใจช่าง เข้าใจผมบอกที่จะช่วยเหลือประชาชน ท่านภูเมศฯ ก็ถามผมว่าทำไมไม่วางท่อให้เรียไรร้อย เราจะรู้ที่เจาะได้อย่างไร ก็ร้องเรียนผมอีก ประมาณท่อไม่ตรงสเปค ทุกวันนี้ผมทำงานกับช่างก็ระมัดระวังมากเอาตามนั้นครับ ผมอยากให้เข้าใจ ไม่อยากให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ผมโทรถามผู้ใหญ่บ้าน ไม่มีงบประมาณ ที่จะทำผมจะเร่งช่างให้ไปติดตั้งวันนี้ ที่จริงบ้านท่านต้องติดตั้งที่หลัง ผมเห็นบ้านปรางค์เดือดร้อนเลยให้ก่อน ท่านสบายใจได้เลย ท่านจะตรวจสอบโครงการท่านตรวจสอบได้เลย ไม่มีวางท่อจริง ขอขอบคุณท่านประธานสภาฯ

ประธานสภาฯ

การตอบคำถามเป็นที่พอใจท่านหรือยัง

นายภูเมศ เศรษฐี  
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๑

จากการตอบของผู้บริหาร คือในลักษณะการเปลี่ยนแปลงงบประมาณเงินลงทุนสำรองเงิน  
สะสม ที่เราได้ดำเนินการอนุมัติในสภาฯไปเรียบร้อยแล้ว ตามระเบียบฯ การเปลี่ยนแปลง  
โครงการต้องเข้าที่ประชุมสภาฯ ไม่ว่าจะสาเหตุใด ๆ ก็ตาม ในลักษณะวัสดุ ครุภัณฑ์  
ก่อนที่จะเปลี่ยนต้องแจ้งที่ประชุมสภาฯ ไม่ใช่ปล่อยให้เกิดปัญหาเรียบร้อยแล้วค่อยแจ้ง  
ต้องแจ้ง ไม่อย่างนั้นก็ทำได้ตามสบายใจ เพราะว่าปกติแล้ว ระเบียบควบคุมอยู่แล้วการที่  
จะเปลี่ยนแปลงลักษณะ แนวทางโครงการ ต้องแจ้งที่ประชุมสภาฯ โดยด่วน งบประมาณสะสม  
ทุกตัว เปลี่ยนแปลงก็คือท่านบอกว่าไม่มีการวางท่อในโครงการ การย้ายจุด ถือว่าเป็นการ  
เปลี่ยนแปลงลักษณะโครงการ ต้องแจ้งที่ประชุมสภาฯ ลักษณะของโครงการไม่ตอบ  
ปัญหาความเดือดร้อนของโครงการต้องแจ้งในที่ประชุมสภาฯ

นายก อบต.หินดาด

เปลี่ยนแค่สถานที่ ไม่เกี่ยว เพื่อแก้ปัญหาเจาะเพื่อเติมเต็ม ถ้าเปลี่ยนแหล่งเจาะเราต้องหา  
แหล่งน้ำเพื่อให้เขาเจาะจนได้ ไม่มีการประชุมสภาฯ เน้นออกร้อยเปอร์เซ็นต์ที่จะเปลี่ยนแปลง  
สถานที่ยกเว้นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจอย่างกรณีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ถ้าเปลี่ยนแปลงแบบ  
คำชี้แจงต้องเข้าสภาฯ ในแบบ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ถูกสเป็คทุกอย่าง คณะกรรมการ  
ตรวจรับมี ท่านทำให้ยากก็ยาก ท่านทำให้ง่ายก็ง่าย แก้ปัญหาให้ประชาชนทุกอย่างผม  
ทุ่มเทให้กับหมู่ ๑๑ ท่านลองย้อนกลับไปดูตัวเองนิดหนึ่งนะลองดูท่านผมจะแก้ปัญหา  
ให้กับประชาชนถ้าท่านอยากตรวจสอบจะร้องเรียน ค่อยว่ากันทีหลังไม่ต้องเข้าสภาฯ  
ผมจะแก้ปัญหาให้ประชาชนก่อน ผมลัดคิวโทรหาผู้รับจ้างให้ไปติดที่คิดว่าเข้าสภาฯ  
ผมขอยืนยันว่าเปลี่ยนจุด ไม่เปลี่ยน ผมเรียนอีกกรณีประกาศภัยพิบัติเขาให้เร่งด่วนที่สุด  
เดี๋ยวนี้ขอสิ่งแวล้อม เราก็ไม่ต้องขอ เจาะเลย ต้องแก้ปัญหาให้ประชาชน จะเจาะ  
ตรงไหน อยู่ในแบบ อยู่ในแผน ไม่ได้เกี่ยวอะไรอยู่ในแผน เจาะเร่งด่วนเลย แต่ของเราขอไป  
ตอนนั้นยังไม่ประกาศภัยพิบัติ แต่เดี๋ยวนี้ทำได้แล้วล่าสุดบ.ส.ส. แปรญัตติ ๖ ร้อยล้านได้  
จังหวัดละ ๖ ล้าน อำเภอละ ๒ ล้าน ผมเจาะหมู่ ๑๑ อีก ๑ บ่อ หมู่ ๓ อีก ๑ บ่อ ถึงขนาด  
นี้ แก้ปัญหาให้พี่น้อง ถ้าลักษณะนี้จะเอาอย่างไร ผมท้อ อะไรเกิดก็เกิด

ประธานสภาฯ

ก็คงจะพินายกคุยกะผม ว่าเรางบประมาณมาเสริม ก็น่าจะได้ ก็คงจะไม่ได้ร่วมรับผิดชอบ  
ตามระเบียบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว  
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องที่เสนอใหม่

**๕.๑ การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ฉบับ  
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑**

นายวิเชียร แท้ไธสง  
นักวิเคราะห์ฯ

มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผน ฉบับที่ ๑ เพราะนโยบายของผู้บริหารในการจัดทำ  
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ มีการจัดทำงบประมาณสูงกว่าแผนที่วางไว้  
งานนโยบายและแผนได้เข้าไปดูในส่วนที่เกี่ยวข้อง จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณใน  
แผนให้สูงขึ้น มี ๓ โครงการ

- ดูเอกสารของแผนฯ ที่ หน้า ๔ โครงการก่อสร้างถนนดินข้างสระประปาห้วยหินลาด  
บ้านหินดาด หมู่ที่ ๑ ปริมาณงานถนนดินกว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร สูง ๘๐ เซนติเมตร  
งบประมาณในแผนมี ๘๐,๐๐๐ บาท ซึ่งในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ได้ประมาณ  
ราคาโครงการนี้ เพื่อจัดทำร่างข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๓ ใช้งบประมาณ ๑๘๘,๐๐๐ บาท นั่น  
คือเหตุผลที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงโครงการนี้ให้งบประมาณสูงขึ้น

/- ต่อที่หน้า...

- ดุต่อที่หน้า ๕ โครงการขุดลอกคลองอีสานเขียว หมู่ที่ ๔-หมู่ ๑ ปริมาณงานกว้าง ๘ เมตร ยาว ๒,๗๐๐ เมตร ลึก ๓.๕ เมตร โครงการนี้ทอดยาวมาตั้งแต่หมู่ที่ ๔ มาหมู่ ๑ เป็นคลองเดียวกัน เดิมทีเดี๋ยมีเฉพาะหมู่ ๔ หมู่เดียว เนื่องจากว่าเป็นคลองสายเดียวกัน ถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ สถานที่ที่ต้องเชื่อมติดต่อกัน นั่นคือเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงแผน

- ดุต่อที่หน้า ๖ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเข้าถนนบ้านหนองพลองหมู่ ๓ ปริมาณงานกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร มีงานต้นไม้ โคมไฟ ไฟส่องสว่างในส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงคือ เดิมแผน ๕ ปีฯ งบประมาณในแผนอยู่ที่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท กองช่างได้คำนวณปริมาณงาน ปรากฏว่างบประมาณเพิ่มขึ้นจากเดิมเป็น ๑๕๐,๐๐๐ บาท นั่นคือเหตุผลที่ต้องเปลี่ยนแปลง คือทำให้วัตถุประสงค์ สำคัญ งบประมาณ สถานที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทำได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ๒๒/๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เปลี่ยนแปลง ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณา ก็คือพิจารณาให้ความเห็นชอบในวันนี้ และตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

ประธานสภาฯ

ประธานสภาฯ

นายก อบต.หินดาด

ตามที่เจ้าหน้าที่ได้อธิบายเรื่องของแผนฯ ไปแล้ว ทุกท่านมีข้อสงสัยหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุมว่าเห็นด้วยกับร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ฉบับเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑ หรือไม่

มีมติให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ฉบับเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑ ด้วยคะแนนเสียง ๒๑ เสียงไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง ๓ เสียง

**๕.๒ การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓**

#### ในวาระที่ ๑ แห่งร่างข้อบัญญัติฯ ชั้นรับหลักการ

ตามที่ทางผู้บริหารได้ส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ให้สภาฯ และสภาฯ ได้แจกหนังสือพร้อมทั้งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ ให้ทุกท่านได้ไปศึกษา หลายท่านก็คงจะดูเรียบร้อยแล้ว วันนี้เข้าสภาฯ เพื่อรับร่างข้อบัญญัติฯ ในวาระที่ ๑ ชั้นรับหลักการ ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดได้ชี้แจง

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดที่เคารพ บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดจะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดจึงขอชี้แจงให้ท่านประธาน และสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังต่อไปนี้

## **๑.สถานะการคลัง**

### **๑.๑ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป**

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

๑.๑.๑ เงินฝากธนาคาร	จำนวน	๒๔,๗๕๗,๓๑๖.๓๘ บาท
๑.๑.๒ เงินสะสม	จำนวน	๑,๘๓๓,๖๔๕.๔๗ บาท
๑.๑.๓ ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	๑๑,๖๒๗,๗๖๐.๒๕ บาท
๑.๑.๔ รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อกั้นผู้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย	จำนวน	๐ โครงการ รวม ๐.๐๐ บาท
๑.๑.๕ รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกั้นผู้ผูกพัน	จำนวน	๓ โครงการ รวม ๑๒,๑๐๐.๐๐ บาท

### **๑.๒ เงินกู้ยืมค้าง ๐.๐๐ บาท**

## **๒. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม**

### **พ.ศ. ๒๕๖๒**

(๑) รายรับจริง จำนวน ๔๓,๕๖๐,๕๐๓.๒๗ บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	๑๑๓,๕๙๒.๙๑ บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	๒๐,๒๘๙.๐๐ บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	๘๐,๑๙๙.๓๐ บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	๐.๐๐ บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	๑,๖๒๗.๐๐ บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	๐.๐๐ บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	๑๗,๔๐๕,๑๓๗.๐๖ บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	๒๕,๙๓๙,๖๕๘.๐๐ บาท

(๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์ จำนวน ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท

(๓) รายจ่ายจริง จำนวน ๓๔,๐๖๓,๗๖๘.๒๔ บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	๑๓,๔๔๑,๕๕๙.๐๐ บาท
งบบุคลากร	จำนวน	๙,๓๕๙,๘๘๔.๗๓ บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	๔,๒๓๕,๕๑๔.๕๑ บาท
งบลงทุน	จำนวน	๔,๖๘๔,๘๖๐.๐๐ บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	๐.๐๐ บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	๒,๓๔๑,๙๕๐.๐๐ บาท

(๔) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์

จำนวน ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท

(๕) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม

จำนวน ๓,๙๒๔,๖๕๒.๐๐ บาท

(๖) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม

จำนวน ๗๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท

(๗) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ ๆ

จำนวน ๐.๐๐ บาท

**๓. ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด รวมทั้งสิ้น ๔๖,๙๐๐,๐๐๐ บาท แยกเป็น**

**รายได้จัดเก็บเอง**

**-หมวดภาษีอากร รวม ๑๔๐,๕๐๐ บาท**

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	๔๕,๐๐๐ บาท
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	๙๓,๐๐๐ บาท
ภาษีป้าย	จำนวน	๒,๕๐๐ บาท

**- หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม ๕๕,๒๐๐ บาท**

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	๑,๕๐๐ บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	๑๐๐ บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	๕,๒๐๐ บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	๖,๐๐๐ บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	๔๐๐ บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	๑๖,๐๐๐ บาท
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	จำนวน	๖,๐๐๐ บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	๑๗,๐๐๐ บาท

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร	จำนวน	๒,๐๐๐ บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	๑,๐๐๐ บาท

**- หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม ๑๕๔,๐๐๐ บาท**

ดอกเบี้ย	จำนวน	๑๕๔,๐๐๐ บาท
----------	-------	-------------

**- หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม ๓๓,๑๐๐ บาท**

ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	๓๐,๐๐๐ บาท
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	๑๐๐ บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	๓,๐๐๐ บาท

**รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**-หมวดภาษีจัดสรร รวม ๑๘,๙๑๗,๒๐๐ บาท**

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	๖๘๘,๐๐๐ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	จำนวน	๙,๑๓๘,๐๐๐ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	๓,๓๓๘,๐๐๐ บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	๑๗๓,๐๐๐ บาท
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	๕,๑๒๐,๐๐๐ บาท
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	จำนวน	๑๐,๐๐๐ บาท
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	๙๑,๐๐๐ บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	๓๗,๒๐๐ บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	๓๒๒,๐๐๐ บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่  
และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ จำนวน ๒๗,๖๐๐,๐๐๐ บาท

**๔. ประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓**

- จ่ายจากงบประมาณ	
งบกลาง	จำนวน ๑๗,๕๗๑,๖๐๐ บาท
งบบุคลากร	จำนวน ๑๓,๒๒๓,๒๓๔ บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน ๘,๔๓๖,๔๖๖ บาท
งบลงทุน	จำนวน ๕,๓๗๗,๗๐๐ บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน ๒,๒๗๑,๐๐๐ บาท
<b>รวมจ่ายจากงบประมาณ</b>	<b>จำนวน ๔๖,๙๐๐,๐๐๐ บาท</b>

ในส่วนของรายงานรายละเอียดประมาณการจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในเอกสารร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่หน้า ๖๕ เป็นต้นไป ให้หัวหน้าส่วนแต่ละแผนงานนำเสนอต่อสภาฯ เรียงตามลำดับ ดังนี้

**ด้านบริหารทั่วไป**

- แผนงานบริหารงานทั่วไป ประกอบด้วย งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง
- แผนงานรักษาความสงบภายใน

**ด้านบริการชุมชนและสังคม**

- แผนงานการศึกษา
- แผนงานสาธารณสุข
- แผนงานสังคมสงเคราะห์
- แผนงานเคหะและชุมชน
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

**ด้านการเศรษฐกิจ**

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
- แผนงานการเกษตร

**ด้านการดำเนินงานอื่น**

- แผนงานงบกลาง

ประธานสภาฯ

เมื่อหัวหน้าส่วนนำเสนอรายละเอียดประมาณการจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไปตามแผนงานครบทุกแผนงานต่อที่ประชุมสภาฯ เรียบร้อยแล้ว

น.ส.สกลภัทร อินเี่ยม

สรุปในส่วนที่ขอแก้ไขเป็นของกองช่างเป็นโครงการซ้ำกัน โครงการก่อสร้างถนน

หัวหน้าสำนักปลัด

คอนกรีตรอบสระประปาบ้านตะคร้อ หน้า ๑๐๖ ขอตัดออก จำนวนเงิน ๑๙๙,๐๐๐ บาท เป็นการค้ำยืม ค้ำยืมผิด พอดีตัดออกจำนวนเงินทั้งแผนงานเปลี่ยน ดังนั้นกองช่างจึงได้สำเนาเอกสารร่างข้อบัญญัติฯ แจกท่านใหม่ หน้า ๙๖-๑๐๐ แผนงานเคหะและชุมชนและหน้า ๑๐๓-๑๐๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

/ตามเอกสาร...



ประธานสภาฯ	ตามเอกสารร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ได้ส่งมอบให้แก่ท่านสมาชิกสภาไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วและท่านก็คงจะศึกษารายละเอียดทั้งประมาณการรายรับและรายจ่ายโดยละเอียดแล้ว อีกทั้งหัวหน้าส่วนได้นำเสนอรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายอีกครั้งเรียบร้อยแล้ว หากท่านสงสัยในข้อใด หรือจะอภิปรายงบประมาณด้านใด เชิญครับ
นายสมหมาย ดาวไธสง สมาชิก อบต.หมู่ ๓	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านหนองพลอง หมู่ที่ ๓ งานวางท่อเมนต์ส่งน้ำประปา PVC ๓ นิ้ว ยาว ๑,๕๐๐ เมตร ผู้รับเหมาจะเชื่อมต่อท่อเมนต์ตามซอยต่าง ๆ ให้หรือไม่
นายบรรจง นามวงษา นายช่างโยธา	จะเดินเฉพาะท่อ ผู้รับเหมาจะไม่ได้เชื่อมให้
นายสมหมาย ดาวไธสง สมาชิก อบต.หมู่ ๓ นายก อบต.หินดาด	อยากเปลี่ยนแปลงโครงการ แต่ประชาคมมาอันดับ ๑ ถ้า ๑,๕๐๐ เมตร เข้าไปถึงบ้านนายบุญชู นายครรชิตฯ ต้องตัดท่อไปตามซอย ต่อใหม่ทั้งหมด จะทำได้มั้ย คิดว่าจะทำยากเราค่อยมาปรับเปลี่ยนทีหลัง เปลี่ยนแปลงค่าชี้แจง ค่อยวางแผนกันใหม่ ถ้าเชื่อมท่อบ้านนายแน่นอน
นายทัศนัย พันเหนือ สมาชิก อบต.หมู่ ๓	ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงแผนงานวางท่อ อยากให้วางแค่ ๔๐๐ เมตร ถึงบ้านนายบุญชู กาศไธสง จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เหลืออีก ๑๕๐,๐๐๐ บาท มาทำต่อถนน คสล. ปรับปรุงคสล.ข้างละ ๒ เมตร จะทำได้หรือไม่
นายก อบต.หินดาด	หมู่ ๓ ผมคุยกับท่านประจำ ต้องทำโครงการแรกให้ตามประชาคม ให้ไปคุยกับช่าง ให้ปล่อยไปก่อนแล้วค่อยเปิดวิเปลี่ยนค่าชี้แจง แก่ไข่มไม่ได้ ถ้ามองปลัดฯ วางท่อประปา ๑.๕ แสน ประชาคมอันดับแรก เหลือ ๕๐,๐๐๐ บาท จะได้หรือไม่
นายกิตติศักดิ์ ตุ่มสูงเนิน รองปลัด อบต.	เปลี่ยนวงเงิน สถานที่ ก็เข้าสู่เปลี่ยนแปลงแผน แนะนำให้แปลต ไปเพิ่มโครงการอื่นได้
นายสมหมาย ดาวไธสง สมาชิก อบต.หมู่ ๓	ถ้าจะทำประปาเข้าไปแล้ว ๆ ก็อยากเหลือไว้ แต่ตั้งงบประมาณ ตั้ง ๑๐๐,๐๐๐ บาท เข้ามาทำ คสล.กุ่มิทัศน์ จะได้หรือไม่
นายก อบต.หินดาด	รับหลักการไปก่อน ท่านสมหมายฯ ไปประชุมประชาคมหมู่บ้าน ขอให้ชาวบ้านยกมือตามความเป็นจริงแล้วเอาเข้าสภา แล้วมาเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจง เพราะไม่ตอบโจทย์ความเดือดร้อนของประชาชน
ประธานสภาฯ	เป็นอย่างผู้บริหารว่า รับหลักการไปก่อน แล้วค่อยเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงทีหลัง สภาฯ ท่านใดมีความคิดเห็นอีกหรือไม่ครับ
นายภูเมศ เศรษฐี สมาชิก อบต.หมู่ ๑๑	ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ฯ ๒๕๖๓ หน้า ๓๖/๔๔ งานการศึกษา โครงการวันลอยกระทง พอดีทางชุมชนบ้านปรังค์-หนองพลอง มีการก่อสร้างโบสถ์ใกล้เสร็จแล้ว จะมีไขว้ในเนื้อหาของนวัตวิถีการท่องเที่ยว ทางวัดหนองพลองและทางชุมชน ๒ หมู่บ้านได้ปรึกษากัน เรื่องลอยกระทงอยากปรึกษาทางสภาฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ หนองพลองขอเป็นเจ้าภาพจัดได้มั้ย
นายก อบต.หินดาด นายภูเมศ เศรษฐี สมาชิก อบต.หมู่ ๑๑	จะประชุมปรึกษาหารืออีกที ขอให้ข้อบัญญัติฯ ผ่านและประกาศใช้ก่อน ในเล่มประมาณราคาโครงการก่อสร้าง ผมอ่านเนื้อหาประมาณราคา ปร.๔, ปร.๕ ที่หน้า ๖ ข้อ ๒๔ งานกำจัดวัชพืช ผมทบทวนในข้อบัญญัติฯ ผมไม่เจอในแผน จะผ่านไปได้หรือไม่

น.ส.สกลภัทร อินเี่ยม  
หัวหน้าสำนักปลัด

เรื่องกำจัดวัชพืชในทั้งตำบลตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ลักษณะงาน กำจัดงานเกษตร  
วัชพืชคือลอยในน้ำ แผนงานเกษตรทำในลักษณะของจิตอาสา วันสำคัญ ทำความ  
สะอาดแหล่งน้ำ อันนี้คือแผนงานเกษตร ส่วนลักษณะการกำจัดวัชพืชที่หนา ด้าน  
โครงสร้างพื้นฐาน ที่กองช่างทำ เป็นโครงสร้างพื้นฐานต้องใช้เครื่องจักร การคำนวณ  
ปริมาณงาน ซึ่งต้องแยกจากงานเกษตรเป็นด้านโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งตัวนี้มีในแผนงาน  
กำจัดวัชพืชเป็นได้ทั้งงานด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งงานเกษตร งานช่าง เหมือนหมู่ ๕ ครั้งที่  
แล้วที่ไปลงกำจัดวัชพืช เป็นแบบจิตอาสา ตามจังหวัดสั่ง

นายวิเชียร แท้ไธสง  
นักวิเคราะห์ฯ

ตามที่หัวหน้าสำนักปลัดชี้แจง ตอบตรงประเด็นหรือไม่ หากตรงแล้วผมจะไม่อธิบายซ้ำ

นายภูเมศ เศรษฐี  
สมาชิก อบต.หมู่ ๑๑  
นายวิเชียร แท้ไธสง  
นักวิเคราะห์ฯ

เรื่องของงบประมาณกำจัดวัชพืช ไม่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วใช้งบประมาณ  
เนืองาน สูงเกิน การกำจัดวัชพืชไม่ต่อโจทย์ขนาดนั้น  
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่ใช้ทำข้อบัญญัติฯ คือ แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
ของ อบต.หินดาด ผมเปิดแผนฉบับนี้ ที่หน้าที่ ๖๔ ลำดับที่ ๒ เป็นโครงการลำดับที่  
๑๓๔-๑๓๕ แผนงานการเกษตร อยู่ที่หน้า ๙๕ มีชุดลอกสระน้ำ ตรวจสอบแล้ว  
โครงการกำจัดวัชพืช ไม่มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพราะตาม  
เอกสาร ลำดับเป็นโครงการอื่น เดียวให้หัวหน้าสำนักปลัดตอบ อาจใส่หน้าผิดหรือเปล่า  
ผมเปิดหน้า ๙๕ ตรวจสอบแล้ว เป็นโครงการชุดลอกทั้งหมด หัวหน้าสำนักปลัดน่าจะจำผิด  
ไม่มีปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ผมก็ไม่ได้เข้าประชุมตรวจร่าง  
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ ด้วย เพราะว่าไม่ได้เป็นผู้อำนวยการกอง จริง ๆ ท่าน  
ต้องตรวจตัวที่ปรากฏในแผน ซึ่งท่านนายกฯ ย้ำหนักหนาว่าต้องมีในแผนเชิญหัวหน้า  
สำนักปลัดชี้แจงครับ

น.ส.สกลภัทร อินเี่ยม  
หัวหน้าสำนักปลัด

หน้าที่ ๑๐๐ บอกว่าอยู่ในแผน ๕ ปี หน้า ๖๒ ลำดับ ๒

นายวิเชียร แท้ไธสง  
นักวิเคราะห์ฯ  
นายก อบต.หินดาด

คือถ้าไม่มีในแผน ถ้าเข้าสู่กระบวนการแปรญัตติท่านก็แปรตัด ผมเน้นย้ำเสมอว่า เวลา  
จะก่อสร้างไม่ว่าแผนงานใดก็แล้วแต่ มันต้องมีในแผน เชิญท่านอภิปรายต่อครับ  
จำได้ว่างานนายอำเภอฯ มาเปิดกำจัดวัชพืช ที่ หมู่ ๕ บอกว่าให้เอาอยู่ในแผน เรื่อง  
กำจัดวัชพืช หมู่ ๕ หมู่ ๔ เขาก็ทำหนังสือมา คนไม่สามารถที่จะเอาวัชพืชออกได้ ให้เอา  
รถแมคโครขนออกอย่างเดียว ที่ท่านบอกไม่ต่อโจทย์ ท่านอยู่ฝั่งโน้น อยู่ฝั่งนี้มันตอบ  
โจทย์ ระยะทางประมาณ ๒ กม. วัชพืชหนา คนไม่สามารถเอาขึ้นได้ บอกเอาเข้า  
ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๓ ทำไม่จะทำไม่ได้แทรกกัน มันเป็นประโยชน์ของประชาชน  
ในแผน ๔ ปี ฉบับที่ ๗ หน้า ๖๔ หน้า ๒ มีโครงการกำจัดวัชพืช แต่ที่เราทำข้อบัญญัติ  
ฯ ๒๕๖๓ เราใช้แผนพัฒนา ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ใช้ไม่ได้ครับ อย่างที่นายกฯ บอก  
ว่าช่วงนายอำเภอฯ มาเปิดงานกำจัดวัชพืชช่วงนั้น เราเพิ่มเติมในแผนฉบับที่ ๗ ครับ  
งานแผนว่าไม่ได้ ก็ตกไป ผมขอโทษและขอรับผิดชอบผู้เดียวครับ

นายวิเชียร แท้ไธสง

ให้บันทึกคำพูดของวิเคราะห์ไว้ด้วยว่า ไม่มีในแผน ในส่วนของโครงการนี้ คำว่าไม่มีใน  
แผน คือไม่อยู่ถูกฉบับ

นายบรรจง นามวงษา  
นายวิเชียร แท้ไธสง

ประธานสภาฯ  
นายภูเมศ เศรษฐี

ที่ภูเมศถามถือว่าตกไป ไม่อยู่ในแผน  
การรับร่างไม่ได้ กลัวว่าในการรับร่างข้อบัญญัติฯ ตัวที่เราจะประกาศใช้ หากมีการ  
เปลี่ยนแปลงงบประมาณที่ผมบอกไม่มีตามแผน เพราะว่าตามระเบียบ  
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการงบประมาณฯ หมวด ๓ บอกว่าต้องมีตามแผนก่อนที่จะ  
/รับร่างได้...

รับร่างได้ ถ้าเกิดว่าผมรับร่างตัวนี้ ท่านประธานสภาฯ ขอมติในวันนี้แล้วไม่เป็นไปตามที่  
ระบุมหนด ๓ สมาชิกสภาฯ จะมีความผิดหรือไม่ ร่างข้อบัญญัติฯ ที่ส่งให้สมาชิกสภาฯ  
ตามปกติต้องละเอียดรอบคอบอย่างมาก ถ้าเกิดว่าไม่ตรงตามระเบียบข้อบังคับ  
กระทรวงมหาดไทยฯ สภาฯ เราจะทำอย่างไร เราสามารถเปลี่ยนได้หรือไม่ ไม่ใช่ว่าแปร  
ลด ถ้าตัวนี้ประกาศใช้มีผลต่อสภาฯ หรือไม่ ต้องศึกษาดี ๆ

นายก อบต.หินดาด

ตามที่ท่านกฤษฎาฯ กล่าวมีผลรับร่าง สิ่งไหนที่สมาชิกสภาฯ รับร่างฯ แปรเข้าไปแปรตก  
ไม่อยู่ในแผน ผิดหรือไม่ ผมว่าไม่ผิด ท่านรองปลัดฯ ว่าเป็นอย่างไรลักษณะแบบนี้

นายกิตติศักดิ์ ตุ่มสูงเนิน  
รองปลัด อบต.

ถ้าสมมุติว่ามีมติรับร่างข้อบัญญัติปี ๒๕๖๓ ที่ ๔๖,๙๐๐,๐๐๐ บาท ถ้ารับไปแล้วในชั้น  
แปรลดตัดไปก็จ่ายไม่เท่ากัน ขอเสนอแนะ ให้พักการประชุมก่อน ให้เจ้าหน้าที่  
ผู้รับผิดชอบได้ตรวจสอบรายละเอียดว่ามีในแผนหรือไม่

นายก อบต.หินดาด

ไม่คิดว่าสมาชิกสภาฯ จะเจาะลึกขนาดนี้ ผมไม่รู้จริง ๆ ตอนทำโครงการว่ามันอยู่ในแผน  
หรือไม่ ถ้าไม่อยู่ในแผน เราไม่ต้องทำ กฤษฎาบอกว่าไม่มีในแผนไม่สามารถมีในข้อบัญญัติ  
ได้ เงิน ๔๖,๙๐๐,๐๐๐ บาท ก็ลด ก็ไม่ต้องตั้งรายการใหม่ ตอนจ่ายขอลา ถ้าไม่จบก็ขอ  
เลื่อนไปอีก เพิ่งเคยมีเจาะแผนลึก ๆ การทำงานมันต้องประสานกัน หัวใจสำคัญมากแต่  
ละส่วน ไม่มีที่ไหนหรือขอขยาย แล้วแต่ท่านประธานสภาฯ ว่าจะพักการประชุมหรือไม่

ประธานสภาฯ

ขอพักการประชุม บ่ายโมงตรงมาประชุมใหม่ ตอนบ่ายขอให้เจ้าหน้าที่ได้ดูรายละเอียด  
ก่อน

เลขานุการสภาฯ	เมื่อถึงเวลา ๑๓.๐๐ น.เลขานุการสภาฯ เชิญสมาชิกสภาฯ ขึ้นห้องประชุม องค์ประชุม ๒๑ คน (นายยุทธนา สอนจันดา ลากการประชุม, นายชัชวาลย์ ยังทองกลางและนายทัศนัย พันเหนือ ไม่อยู่ในที่ประชุม)
ประธานสภาฯ	ขอเปิดการประชุม ในเรื่องของร่างข้อบัญญัติฯ ที่ได้อภิปรายไว้ ขอปรึกษาทางสภาฯ ว่าเราจะรับร่าง หรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างไร
นายภูเมศ เศรษฐี สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๑	ผมได้โทรปรึกษาสอบถามกับทางกรมส่งเสริมฯ ได้ความว่า เราสามารถรับร่างไว้ก่อนได้ หลังจากนั้นตัวที่ไม่มีในแผน ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ต้องแปรตอย่างเดียว ตาม ความเห็นตามที่ท้องถิ่นจังหวัดฯ ที่ได้โทรคุย ได้ยืนยันมาแล้วว่าสมาชิกสภาฯ ไม่มี ความผิดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยในชั้นรับร่าง แต่ต้องมีการแก้ไขในชั้นแปรญัตติ แปรลด
ประธานสภาฯ	มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีความประสงค์จะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ผมจะขอมติ ที่ประชุม หากสมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นสมควรรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบล หินดาด โปรดยกมือขึ้นครับ
มติที่ประชุม	มีมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เวลา ๑๓.๒๕ น.) รับหลักการ ๑๘ เสียง ไม่รับหลักการ - เสียง งดออกเสียง จำนวน ๓ เสียง (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯและเลขาสภาฯ) (องค์ประชุม ๒๑ คน)
ประธานสภาฯ	เมื่อที่ประชุมรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ แล้ว ต่อไปให้ที่ประชุมพิจารณา -ตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ประธานสภาฯ	เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ลงมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ในวาระที่ ๑ ไปแล้ว จึงขอให้สภาองค์การ บริหารส่วนตำบลเสนอตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน
ประธานสภาฯ	จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาว่าจะกำหนดให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในครั้งนี้ จำนวนกี่คน
นายภูเมศ เศรษฐี สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๑	เสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๗ คน
ประธาน ที่ประชุม	<b>ผู้รับรอง</b> ๑) นายนาน มาสูงเนิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑๕ ๒) นายมาลา แก้วมีศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑๓ ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ -ไม่มี
ประธาน	เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นอีก ขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นสมควรตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๗ คน โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการแปรรูปนิติฯ จำนวน ๗ คน ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ ๑๘ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๓ เสียง

ประธานสภา

-ขั้นตอนต่อไปขอให้ที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิกที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการแปรรูปนิติฯ โดยเลือกทีละคนจนกว่าจะครบจำนวน ๗ คน ตามลำดับ และการเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จำกัดจำนวน พร้อมทั้งให้มีผู้รับรองอย่างน้อยสองคนด้วย

นายทองปาน ภูคำศักดิ์  
สมาชิกสภา อบต.ม ๑๑

-ให้ที่ประชุมเสนอรายชื่อสมาชิกที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการแปรรูปนิติฯ **คนที่ ๑**  
เสนอ นายสมหมาย ดาวไธสง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๓ เป็นคณะกรรมการแปรรูปนิติฯ คนที่ ๑

ผู้รับรอง

๑) นางสาวเกตุมาศ ในพิมาย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๘

๒) นางบัวเรียน แก้งคำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๕

ประธานสภา  
ที่ประชุม

ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อสมาชิกท่านอื่นเพิ่มเติมอีกหรือไม่

ประธานสภา

-ไม่มี-

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเพิ่มเติมเป็นอันว่า นายสมหมาย ดาวไธสง ตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๓ ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรรูปนิติฯ คนที่ ๑

-ให้ที่ประชุมเสนอรายชื่อสมาชิกที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการแปรรูปนิติฯ **คนที่ ๒**

นางอาจารย์ ค้าสเปอ์  
สมาชิกสภา อบต.ม ๑๔

เสนอ นายประมวล ไปเจอะ ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑๔ เป็นคณะกรรมการแปรรูปนิติฯ คนที่ ๒

ผู้รับรอง

๑) นางบัวเรียน แก้งคำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๕

๒) นายภูเมศ เศรษฐี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑๑

ประธาน  
ที่ประชุม

ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดเสนอรายชื่อสมาชิกท่านอื่นเพิ่มเติมอีกหรือไม่

ประธาน

-ไม่มี-

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเพิ่มเติมเป็นอันว่า นายประมวล ไปเจอะ ตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑๔ ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรรูปนิติฯ คนที่ ๒

-ให้ที่ประชุมเสนอรายชื่อสมาชิกที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการแปรรูปนิติฯ **คนที่ ๓**

นายมาลา แก้วมีศรี  
สมาชิกสภา อบต.ม.๑๓

เสนอ นายมิตร อัครชาติ ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๖ เป็นคณะกรรมการแปรรูปนิติฯ คนที่ ๓

ผู้รับรอง

๑) นายเสถียร กลางสวัสดิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๒

๒) นางจรรุวรรณ พรหนองแสน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๕

ประธานสภา  
ที่ประชุม

ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อสมาชิกท่านอื่นเพิ่มเติมอีกหรือไม่

ประธาน

-ไม่มี-

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเพิ่มเติมเป็นอันว่า นายมิตร อัครชาติ ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๖ ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรรูปนิติฯ คนที่ ๓

- ประธานสภาฯ นายชวน ศรีใส สมาชิกสภา อบต.ม.๑๒
- ให้ที่ประชุมเสนอรายชื่อสมาชิกที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการแปรรูปคดีฯ **คนที่ ๔**  
เสนอ นายเสถียร กลางสวัสดิ์ ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๒ เป็นคณะกรรมการแปรรูปคดีฯ คนที่ ๔  
ผู้รับรอง  
๑) นายไพโร ทูมนาหาด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๙  
๒) นายวุฒิไกร ประจันทะเลสี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๔
- ประธานสภาฯ ที่ประชุม ประธาน
- ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อสมาชิกท่านอื่นเพิ่มเติมอีกหรือไม่  
-ไม่มี-  
เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเพิ่มเติมเป็นอันว่า นายเสถียร กลางสวัสดิ์ ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๒ ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรรูปคดีฯ คนที่ ๔
- ให้ที่ประชุมเสนอรายชื่อสมาชิกที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการแปรรูปคดีฯ **คนที่ ๕**  
เสนอ นายมาลา แก้วมีศรี ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑๓ เป็นคณะกรรมการแปรรูปคดีฯ คนที่ ๕  
ผู้รับรอง  
๑) นายภูเมศ เศรษฐี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑๑  
๒) นายประมวล ไปเจออะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑๔
- ประธานสภาฯ ที่ประชุม ประธาน
- ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อสมาชิกท่านอื่นเพิ่มเติมอีกหรือไม่  
-ไม่มี-  
เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเพิ่มเติมเป็นอันว่า นายมาลา แก้วมีศรี ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ ๑๓ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรรูปคดีฯคนที่ ๕
- ให้ที่ประชุมเสนอรายชื่อสมาชิกที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการแปรรูปคดีฯ **คนที่ ๖**  
เสนอ นายชวน ศรีใส ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑๒ เป็นคณะกรรมการแปรรูปคดีฯ คนที่ ๖  
ผู้รับรอง  
๑) นายสมาน ลอยสุวรรณค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑  
๒) นายทองปอน ภูคำศักดิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๙
- ประธานสภาฯ ที่ประชุม ประธาน
- ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อสมาชิกท่านอื่นเพิ่มเติมอีกหรือไม่  
-ไม่มี-  
เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเพิ่มเติมเป็นอันว่า นายชวน ศรีใส ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑๒ ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรรูปคดีฯ คนที่ ๖
- ให้ที่ประชุมเสนอรายชื่อสมาชิกที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการแปรรูปคดีฯ **คนที่ ๗**  
เสนอ นายวุฒิไกร ประจันทะเลสี ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๔ เป็นคณะกรรมการแปรรูปคดีฯ คนที่ ๗  
ผู้รับรอง  
๑) นายสมาน ลอยสุวรรณค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑  
๒) นายมาลา แก้วมีศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑๓

ประธานสภาฯ ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อสมาชิกท่านอื่นเพิ่มเติมอีกหรือไม่  
 ที่ประชุม -ไม่มี-  
 ประธาน เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเพิ่มเติมเป็นอันว่า นายวุฒิไกร ประจันทะสี ตำแหน่ง สมาชิก  
 สภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๔ ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรรูปฯ คนที่ ๗

-สรุปว่าคณะกรรมการแปรรูปฯได้ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๗ คน ประกอบด้วย

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| ๑) นายสมหมาย ดาวไธสง     | สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๓  |
| ๒) นายประมวล ไปเจอะ      | สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑๔ |
| ๓) นายมิตร อัครชาติ      | สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๖  |
| ๔) นายเสถียร กลางสวัสดิ์ | สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๒  |
| ๕) นายมาลา แก้วมีศรี     | สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑๓ |
| ๖) นายตวน ศรีใส          | สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑๒ |
| ๗) นายวุฒิไกร ประจันทะสี | สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๔  |

จึงเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เป็นผู้นัดประชุมคณะกรรมการแปรรูปฯ ในครั้งแรก เพื่อให้มีการเลือกประธานกรรมการและเลขานุการฯต่อไป

เลขานุการสภา อบต. ขอแจ้งนัดประชุมคณะกรรมการแปรรูปฯ ทั้ง ๗ ท่าน ประชุมครั้งแรก เพื่อให้มีการเลือก  
 ประธานกรรมการและเลขานุการฯ นัดประชุมในวันนี้ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม  
 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ชั้น ๒

ประธานสภาฯ การพิจารณากำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรรูปฯ

ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณากำหนดระยะเวลาในการเสนอคำแปรญัตติต่อ  
 คณะกรรมการแปรรูปฯ โดยระยะเวลาที่กำหนดจะต้องไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมงนับแต่  
 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฉบับนี้  
 พร้อมทั้งให้กำหนดสถานที่เสนอคำแปรญัตติไว้ด้วย

ประธานสภาฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรรูปฯ  
 ญัตติฯ ต่อไป

นางปจารีย์ ค้าสเปอร์ เสนอให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรรูปฯ ตั้งแต่วันที่  
 ๒๙ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐น. โดยใช้สถานที่ ณ ห้องประชุม  
 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ชั้น ๒

ผู้รับรอง

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| ๑) นายนาน มาสูงเนิน   | สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑๕ |
| ๒) นางบัวเรียน แก้งคำ | สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๕  |

ประธาน -ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่

ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรรูปฯ  
 ที่สมาชิกสภาฯ เสนอหรือไม่

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง ๑๘ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๓ เสียง  
 (องค์ประชุม ๒๑ คน)

- ประธานสภาฯ -สรุปกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ ตั้งแต่วันที่ ๒๙-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. และกำหนดสถานที่ยื่นคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ชั้น ๒
- ประธานสภาฯ -จึงขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และผู้บริหารฯ ที่ประสงค์จะแก้ไขหรือเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ยื่นเสนอคำแปรญัตติต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ภายในระยะเวลาและสถานที่ที่กำหนด
- ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ
- ประธานสภาฯ -ไม่ทราบว่าสมาชิกท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ หรือไม่
- ที่ประชุม ไม่มี
- ปิดประชุมเวลา ๑๓.๔๕ น.

(ลงชื่อ) บุญมา ม่วงกล้วย ผู้จัดรายงานการประชุม  
(นายบุญมา ม่วงกล้วย)  
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด

(ลงชื่อ) ประรภ นางสันเทียะ ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
(นายประรภ นางสันเทียะ)  
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ และขอรับรองว่าถูกต้อง ตามการดำเนินการประชุมดังกล่าวทุกประการ

(ลงชื่อ) ดวน ศรีใส ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
(นายดวน ศรีใส)

(ลงชื่อ) มิตร อัครชาติ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
(นายมิตร อัครชาติ)

(ลงชื่อ) ปาจารย์ ค้าสเปอร์ เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
(นางปาจารย์ ค้าสเปอร์)